

Đoá Hoa Trong Vườn Cũ



thơ Lữ Kiều Thân Trọng Minh
nhạc Hoàng Quốc Bảo . Oct. 2015

Jazzy Blues ♩ = 65

The musical score is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 4/4 time signature. The tempo is marked 'Jazzy Blues' with a quarter note equal to 65 beats per minute. The score consists of six lines of music, each with a corresponding line of Vietnamese lyrics. Chord symbols are placed above the notes: Em, Em6, Am, Am6, Em, B, B7, G, Em, Am, B7.

Con mắt đen đã vùi sâu trí
nhớ Còn lại đây căn nhà cũ bên
đường Tôi hái tặng tôi đoá hồng đã
héo... Với giọt buồn theo sợi khói tha
hương Cánh cửa đóng lối mòn xưa ngóng
đợi... Không còn ai từ dạo đó trở



Em
về Những gót chân son trên vùng cỏ
Em B B7 Em Am⁶
chết Đã đưa người ra khỏi giấc u mê...
E A
Một tiếng gọi xưa Một lời năm cũ Trong mắt kia hòn
F#m E A
cuội nhỏ vô tình Hơi thở yêu ma những ngày đã mất
B B7 E Em
Chợt nồng nàn trong trí nhớ lặng thình Còn chút rêu
Em⁶ Am B7 s
xanh nằm trên mái ngói Chút đời tôi... lặn dần
Em Em⁶
rồi Người ở xa có bao giờ nhớ tới Một người
Am Em C Em⁶
quen thời khoác áo mơ phai Người ở xa... có bao giờ nghĩ
Am Am⁶ RALL... Am B7 Em
lại... Cánh hồng khô còn vương vát nụ cười...

Sheet Đóa hoa trong vườn cũ, file .PDF

"Con mắt đêm đã vùi sâu trí nhớ"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Đóa hoa trong vườn cũ của tác giả Hoàng Quốc Bảo đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Đóa hoa trong vườn cũ
- Tác giả: Hoàng Quốc Bảo
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/1853-doa-hoa-trong-vuon-cu>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com